

Những truyền thống vang của Đoàn

Vị trí bởi Administrator

Chủ nhật, 25 Tháng 11 2012 13:04 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 07 Tháng 4 2014 08:39

Suốt 83 năm công hiến và trưởng thành dưới ánh sáng của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước ta đã xây dựng nên những truyền thống vang.

Đó là:

+ Truyền thống yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh thân mình vì độc lập, tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa XHCN.

Truyền thống quý báu này đã tạo nên đức tính vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là những bất khuất chống lại kẻ thù.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, tuổi trẻ bất chấp TN ta luôn sẵn sàng xung quanh Đảng lãnh đạo, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

+ Truyền thống của đời quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo... để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thế hệ hiện tại đời của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu”, thế hệ trẻ nước ta luôn nêu cao tinh thần hăng hái sẵn sàng xung phong đến những nơi Tiền tuyến cần, dù đó là biên cương hay hải đảo, dù công việc đó là nặng nề hay khó khăn.

+ Truyền thống sẵn sàng đoàn kết trong lập trường cùng nhau đấu tranh, trong các tổ chức Đoàn và Hội; đoàn kết giữa tuổi trẻ nhân dân; thế hệ trẻ yêu giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, đời sống, đặc biệt là vào những thời điểm phi thường của đất nước hay thiên tai.

Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn hòa quyện với nhau, thông cảm và đồng tâm hiệp lực

Những nguyên tắc vàng của Đoàn

Viết bởi Administrator

Chủ nhật, 25 Tháng 11 2012 13:04 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 07 Tháng 4 2014 08:39

vì những mục tiêu cao của dân tộc và thời đại.

+ Truy cập những hiểu biết, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quản lý và quân sự... say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.

Học tập nhà trường, học trong cuộc sống, học để làm những việc có ích cho xã hội luôn được các thế hệ thanh niên ta phấn đấu, thực hiện ngày càng tốt hơn.

Phát huy những nguyên tắc quý báu nêu trên, các thế hệ đoàn viên, hội viên, thanh niên, đội viên thiếu niên và nhi đồng của nước ta đã tiếp bước theo nhau góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để những thế hệ đi trước có thể yên tâm, những kế tiếp vàng trong thế kỷ XX làm cho Tổ quốc XHCN của chúng ta có vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế, vững bước tiến vào thế kỷ XXI.